

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về xây dựng và phát triển thành phố Chí Linh giai đoạn 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2045

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Hải Dương, Chí Linh là một đô thị trẻ với vị trí chiến lược trong quy hoạch phát triển vùng tỉnh Hải Dương. Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, có nhiều cơ hội và thách thức, từ một huyện miền núi với sản xuất nông nghiệp là chính, Chí Linh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành thị xã vào năm 2010, được công nhận là đô thị loại III vào năm 2015 và năm 2019 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Trong giai đoạn vừa qua, kinh tế thành phố luôn duy trì tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là về kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị; quan tâm đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn, là một trong hai đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; qua đó, hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị - nông thôn thay đổi nhanh chóng và khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng phát triển toàn diện; trong đó, toàn bộ hệ thống trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia, 100% làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, các di tích văn hóa được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,04%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được xây dựng và củng cố vững mạnh; thực hiện tốt các mô hình tổ chức mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; trong đó, Chí Linh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, mở rộng và tăng cường.

Với những bước tăng tốc và bứt phá trong thời gian qua, diện mạo thành phố trẻ đã hình thành rõ nét, khẳng định một Chí Linh đang ngày càng khởi sắc, mang tầm vóc của một trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và khoa học của khu vực phía Bắc tỉnh Hải Dương, tạo thế và lực mới cho Chí Linh không ngừng phát triển trong tương lai.

2. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Chí Linh thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố; chưa khai thác, phát huy tối đa những lợi thế, đặc trưng riêng của địa phương. Việc triển khai một số dự án lớn, quan trọng vẫn còn chậm tiến độ; chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn để triển khai dự án đầu tư đã và đang nghiên cứu. Việc quy hoạch, quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị còn bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; chưa xây dựng được các công trình văn hóa có tính điểm nhấn đô thị. Kết cấu hạ tầng du lịch và dịch vụ còn thiếu đồng bộ và tính kết nối. Việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị còn chưa vào nền nếp. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây bất ổn. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền một số mặt còn hạn chế.

3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt, chưa thực sự chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; còn có tư tưởng trông chờ hỗ trợ từ cấp trên. Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực chưa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong tình hình mới. Chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của chính quyền đô thị.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Định hướng và các chính sách phát triển thành phố Chí Linh được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; có sự kết nối chặt chẽ với các thành phố, thị xã, huyện trong tỉnh và các địa phương giáp ranh của các tỉnh bạn.

- Với vị trí địa lý thuận lợi, có không gian sinh thái - văn hóa thuận lợi cho phát triển kinh tế, đô thị, du lịch, dịch vụ; Chí Linh cần được khai thác, phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để trở thành đô thị quan trọng của tỉnh cũng như của khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Tập trung xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống.

- Phát triển thành phố Chí Linh trên cơ sở đổi mới mô hình phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, trong đó: Tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao... Duy trì quy mô sản xuất công nghiệp theo quy hoạch hiện có, phát triển công nghiệp trên cơ sở thu hút có chọn lọc các dự án có công nghệ cao, suất đầu tư lớn, thân thiện với môi trường. Phát triển nông nghiệp sạch,

ứng dụng công nghệ cao theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, nông nghiệp hữu cơ; trong đó tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp đặc sản của Chí Linh; xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tạo đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với việc phát triển du lịch, dịch vụ.

- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài; cải cách hành chính và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư theo định hướng phát triển thành phố; huy động mọi nguồn lực và phát huy mạnh mẽ vai trò của các thành phần kinh tế thúc đẩy xây dựng và phát triển thành phố.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Nhân dân các dân tộc thành phố Chí Linh. Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, vững vàng đưa thành phố phát triển theo định hướng Nghị quyết đã đề ra.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành phố Chí Linh trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, đáng sống; là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ khu vực phía Bắc của tỉnh Hải Dương, phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2030 và hướng đến là đô thị loại I.

2.2. Mục tiêu đến năm 2030

- Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Phát triển Chí Linh theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị sinh thái, có hạ tầng đồng bộ, bền vững; đảm bảo có nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, nhiều không gian công cộng, công viên, cây xanh... 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc hiện đại hóa nông thôn. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 10%/năm so với kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt 100%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50% trở lên. Giảm 4/5 quy mô số hộ nghèo theo chuẩn mới; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, đưa Chí Linh trở thành đô thị động lực và là một cực tăng trưởng của tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm trên 10%/năm so với kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành tất cả các tiêu chí và được công nhận là đô thị loại II trước năm 2030.

2.3. Tầm nhìn đến năm 2045

Chí Linh là đô thị loại I, đô thị thông minh; thành phố sinh thái xanh - hiện đại, đáng sống; là đô thị nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm, vui chơi giải trí hấp dẫn của quốc gia và khu vực.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về phát triển kinh tế

- Thực hiện tốt công tác lập và quản lý quy hoạch; xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố Chí Linh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tỉnh, làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư, đảm bảo tính kết nối, liên kết vùng trong chuỗi đô thị vùng Đồng bằng Sông Hồng;

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh để thu hút đầu tư phát triển; trong đó, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng:

Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình du lịch, dịch vụ; gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội với ba loại hình: Du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch khám phá, trải nghiệm. Nâng cấp các sản phẩm du lịch tâm linh hiện có kết hợp với xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới có thương hiệu như: dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - giải trí - văn hóa - nông nghiệp và thương mại; du lịch thực cảnh văn hóa - lịch sử; du lịch leo núi; du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh - giáo dục.

Thu hút có chọn lọc các dự án công nghiệp có suất đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Duy trì quy mô phát triển công nghiệp theo quy hoạch hiện có, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ phục vụ cho đô thị và du lịch. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo khai thác bền vững, có hiệu quả các di tích, danh thắng. Triển khai thực hiện phát triển kinh tế dưới tán rừng.

- Chú trọng đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị và giao thông đảm bảo kết nối và mở hướng phát triển

như: tuyến đường tránh thành phố, đường và cầu Vạn sang thị xã Kinh Môn, đường và cầu kết nối với huyện Nam Sách (qua phường Cổ Thành, xã Nhân Huệ), đường và cầu Đồng Việt sang tỉnh Bắc Giang, đường tỉnh 398B kết nối với đường tỉnh 345 tỉnh Quảng Ninh, mở rộng các đường và cầu hiện hữu như cầu Bình, cầu Đông Xá...; kêu gọi đầu tư xây dựng tuyến đường bao đê sông kết nối các địa phương để xây dựng bến cảng - khu vực công nghiệp - thương mại dịch vụ ven sông; tuyến đường đôi trục đô thị Phao Tân - An Bài; quy hoạch khu vực bến thủy nội địa - công nghiệp - dịch vụ dọc tuyến đường bao ven đê sông. Nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải, nước thải công nghệ cao.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư các khu đô thị, nghỉ dưỡng kiểu mẫu, cao cấp kết hợp du lịch sinh thái bên cạnh việc bảo tồn các di tích, danh lam thắng cảnh đã có như: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường du lịch kết nối giữa các khu, điểm du lịch, các di tích: tuyến đường từ xã Hoàng Hoa Thám qua không gian rừng dẻ xã Bắc An đi di tích Đền Sinh - Đền Hóa (Lê Lợi) sang Côn Sơn (tuyến kết nối không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử). Hình thành không gian đô thị mới theo hướng mở rộng về phía Nam đường QL18 khu vực Đồng Lạc - Tân Dân - Thái Học - Văn Đức - An Lạc; quy hoạch các khu đô thị mới ven đường tránh thành phố và dọc trục kênh Phao Tân - An Bài gắn với quy hoạch tổng thể các khu du lịch tâm linh, sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều hành và các hợp phần Đề án “Thành phố thông minh” gồm: Hệ thống giao thông, hệ thống giám sát an ninh trật tự đô thị, hệ thống quản lý đô thị, hệ thống môi trường, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, du lịch,... Xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường. Tập trung nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; khuyến khích xã hội hoá và đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp nhằm huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút tạo điều kiện tối đa cho các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn thành phố như các tập đoàn: Sun Group, TH, FLC...

2. Về phát triển văn hóa, xã hội

- Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tạo nền tảng để thành phố Chí Linh trở thành trung tâm về văn hoá- thể thao của tỉnh và khu vực. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Chí Linh đáp ứng yêu cầu phát triển, có hệ thống thiết chế văn hóa

trương xứng với trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư bảo tồn, và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hoá trọng điểm gắn với phát triển du lịch.

- Xây dựng hoàn thiện một số công trình văn hóa trọng điểm như các dự án: Hạ tầng kỹ thuật Công viên văn hóa hồ Côn Sơn, Thư viện, Bảo tàng, Rạp chiếu phim, Nhà tang lễ - công viên Hoa Lạc Viên, Sân vận động - Nhà đa năng thành phố Chí Linh... Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển các hoạt động văn hóa, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở thôn, khu dân cư. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ các sự kiện, lễ hội lớn của thành phố. Chú trọng nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Nhân dân Chí Linh gắn với phát triển du lịch tâm linh. Lập quy hoạch tổng thể và huy động nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích: Chùa Thanh Mai, Đền thờ Chu Văn An, Đền thờ Nguyễn Thị Duệ, Đền Sinh - Đền Hóa, quần thể Di tích quốc gia Đền Cao, Chùa Huyền Thiên, Chùa Ngũ Đài Sơn... Phối hợp tu bổ các công trình kiến trúc, cảnh quan khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc;

- Tập trung nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, giữ vững chất lượng giáo dục phổ cập Mầm non. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và đổi mới phương pháp dạy học. Coi trọng giáo dục đạo đức, đạo lý, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, truyền thống lịch sử quê hương, ý chí và khát vọng vươn lên; Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển trường học, lớp học hợp lý theo hướng phát triển đô thị thông minh. Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường trên địa bàn thành phố như: Trường Đại học Sao Đỏ, Cao đẳng Cơ giới xây dựng, Cao đẳng Giao thông Vận tải đường bộ là những trung tâm đào tạo có chất lượng của ngành và quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư xây dựng trường học theo mô hình mới, chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Có cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực. Xây dựng và triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các đối tượng yếu thế. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm sóc người có công với nước; hỗ trợ những người yếu thế khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, kiện toàn nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; phát triển nguồn nhân lực y tế đạt trình độ cao. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa và tạo điều kiện cho y tế tư nhân phát triển; đảm bảo nhân dân được cung cấp các dịch vụ y tế chất lượng cao.

3. Về bảo đảm quốc phòng - an ninh

- Giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Gắn chặt chẽ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch thể trận quốc phòng, an ninh và khu vực phòng thủ của địa phương; tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn và lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về xây dựng hệ thống chính trị

- Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, tạo sự quan tâm chính trị cao, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng phát triển thành phố Chí Linh thông minh, thân thiện, đáng sống.

- Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có tư tưởng đột phá, dám xả thân vì sự phát triển của thành phố. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

5. Về cơ chế, chính sách đặc thù

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương có cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực xây dựng và phát triển thành phố Chí Linh trở thành một cực tăng trưởng của tỉnh. Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn trách nhiệm địa phương, người đứng đầu trên một số lĩnh vực quản lý. Nghiên cứu cơ chế điều tiết hợp lý giữa ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố đảm bảo nguồn lực cho thành phố phát triển; có cơ chế đặc thù thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố Chí Linh theo thẩm quyền.

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết, có giải pháp giúp thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và các cơ quan thông tin truyền thông lựa chọn những nội dung cơ bản của Nghị quyết để tuyên truyền, định hướng, động viên các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện.

3. Đảng bộ và nhân dân thành phố Chí Linh chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành uỷ Chí Linh có trách nhiệm cụ thể hoá và lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

4. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Chí Linh phát triển. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần tích cực phối hợp, liên kết, hợp tác chặt chẽ cùng thành phố Chí Linh để tạo thành không gian kinh tế thống nhất của tỉnh nhằm đưa thành phố Chí Linh nói riêng và toàn tỉnh nói chung cùng phát triển.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Bộ GTVT,
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh,
- Thành uỷ, UBND thành phố Chí Linh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.



Nguyễn Mạnh Hiến